

Số: /PGDĐT
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra

Phù Cát, ngày tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG và MN trong huyện.

Thực hiện Công văn số 139/SGDĐT-VP, ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bình Định và Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công văn số 139/SGDĐT-VP, ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng các trường chủ động phối hợp với ngành Y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như phun thuốc tiêu độc, khử trùng trong khuôn viên trường học, đeo khẩu trang y tế đúng cách, rửa tay bằng xà phòng, hạn chế du xuân, tham gia lễ hội, ...Thực hiện nghiêm túc việc giáo viên, học sinh nào có biểu hiện nhiễm bệnh thì không đến trường.

3. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh về dịch bệnh và các biện pháp đề phòng, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người, khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường).

4. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của dịch bệnh, cách phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến chỉ đạo của cấp trên qua hệ thống email công vụ. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo Công văn này các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để Hiệu trưởng các trường

nghiên cứu, thực hiện, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra được nêu tại Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay và báo cáo cho Trường phòng khi có những trường hợp bất thường xảy ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TRƯỜNG PHÒNG

Nguyễn Tấn Hưng